
รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลกุสุมาลย์  
สมัยสามัญที่  2  ครั้งที่  2  ประจ าปี  พ.ศ. 2559    

วันจันทร์ที่  6  มิถุนายน  พ.ศ. 2559  เวลา  10.00  น. 
ณ  ห้องประชุมเทศบาลต าบลกุสุมาลย์   

-------------------------------- 
ผู้มาประชุม   

1. นายวีระชัย   พลาดอินทร์   ประธานสภาเทศบาลต าบลกุสุมาลย์ 
2. นายสมพงษ์  พลาดอินทร์    รองประธานสภาเทศบาล 
3. นายถาวร  หาดสูง    สมาชิกสภาเทศบาล 
4. นางสาวบุญแปง  หาดกุวรรณ์   สมาชิกสภาเทศบาล 
5. นายอดิศร  อามาตย์มนตรี    สมาชิกสภาเทศบาล 
6. นายสมพงษ์  แซ่ฉั่ว    สมาชิกสภาเทศบาล 
7. นายครรชิต  พฤกษ์จันทร์    สมาชิกสภาเทศบาล 
8. นางสาวเทียนทอง  สุดา    สมาชิกสภาเทศบาล 
9. นายสุริยา  พลาดอินทร์   สมาชิกสภาเทศบาล 
10. นายสมจิต  ไสยสาลี    สมาชิกสภาเทศบาล 
11. นายค ามา  อามาตมนตรี    สมาชิกสภาเทศบาล 
12. นายวรเชษฐ์  ภาระหัตถ์   สมาชิกสภาเทศบาล 
13. นางสาววราพรรณ  ม่วงทอง   ปลัดเทศบาลต าบลกุสุมาลย์ 

ผู้มาร่วมประชุม 
14. นายอานนท์  จันทร์แก้ว   นายกเทศมนตรีต าบลกุสุมาลย์  
15. นายกิตติกร  เลาหวิโรจน์   รองนายกเทศมนตรีต าบลกุสุมาลย์  
16. นายพูลชัย  ใยปางแก้ว   รองนายกเทศมนตรีต าบลกุสุมาลย์  
17. นายประไพ  เถาวัลแก้ว   เลขานุการนายกเทศมนตรีต าบลกุสุมาลย์  
18. นายจร  ฉิมชัย    ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีต าบลกุสุมาลย์  
19. นายวิจิตร  หัสดร      นายช่างโยธาอาวุโส 
20. นางศุภลักษณ์  ศรีสุวงศ์   หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล 
21. นายวีระชัย  ปาระมี    นัดจัดการงานทั่วไปช านาญการ   
22. นายรณรงค์  จอกกระโทก   ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
23. นางมุกมณี  สุรินทร์    เจ้าพนักงานธุรการช านาญการ 
24. นางวรรณา  บุระค า    นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ  
25. นางสาวนิชาภา  พลาดสุ   ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ  
26. นางสาวพัชรี  วิเศษชู    หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป 

 
27. นางสุภาวดี  แก้วหาวงค์   ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ 
28. นางสุภาวดี  พลาดสุ    นักวิชาการพัสดุ 5 
29. น.ส.นงลักษณ์  ทิพสิงห์   นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 
30. นายนพพร  ค าธิศรี    พนักงานขับรถยนต์ 
31. นายยงยุทธ  กะนะ    สมาชิกอปพร. 
32. นางสาวอมรรัตน์  เลาหวิโรจน์   นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 
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33. นางสาวพรสุดา  พลาดอินทร์    ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ 
34. นางสาวปนัดดา  งามวิทยานนท์  ผู้อ านวยการกองคลัง 

เริ่มประชุมเวลา  10.00  น.  
เรื่องท่ีประชุม 

 
นายวีระชัย  พลาดอินทร์ 
(ประธานสภาเทศบาลฯ) 

-  เรียนท่านนายกเทศมนตรี คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  
และประธานชุมชนทุกชุมชน  หัวหน้ากองทุกกอง  ได้เวลาเปิดการประชุมสภา
เทศบาลต าบลกุสุมาลย์  สมัยสามัญที่  2  ครั้งที่  2  ประจ าปี  พ.ศ. 2559     เวลา  
10.00  น.  ณ  ห้องประชุมเทศบาลต าบลกุสุมาลย์  ขณะนี้สมาชิกสภาเทศบาลได้มา
ครบแล้ว  จึงขอเปิดการประชุมสภาเทศบาล  

 - ระเบียบวาระท่ี  1  เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ  ท่านเลขาสภาเทศบาลจะ
แนะน าเจ้าหน้าที่  ที่ย้ายมาด ารงต าแหน่งที่ส านักงานเทศบาลต าบลกุสุมาลย์  

นางสาววราพรรณ  ม่วงทอง 
(เลขานุการสภาเทศบาลฯ) 

-  เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพ  และสมาชิกสภาเทศบาลต าบลกุสุมาลย์ทุกท่าน 
เรามีพนักงานย้ายมาใหม่ต าแหน่งนักวิชาการศึกษา  ชื่อนางสมพาน  นุบาล  

นายวีระชัย  พลาดอินทร์ 
(ประธานสภาเทศบาลฯ) 

- ระเบียบวาระท่ี  2  เรื่องรับรองรายงานการประชุมสมัยสามัญที่  2  ประจ าปี   
พ.ศ. 2559  เม่ือวันที่  6  มิถุนายน  2559  ท่านสมาชิกท่านใดจะแก้ไข  

นายสมพงษ์  แซ่ฉั่ว 
(สมาชิกสภาเทศบาลฯ) 

-  เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพ  กระผมนายสมพงษ์  แซ่ฉั่ว  สมาชิกสภาเทศบาล  
เขต  1  ขอแก้ไขหน้าที่  1 ต าแหน่งของนายวีระชัย  หน้าที่  6  และหน้าที่  8  พิมพ์
ตกรถยนต์      

นายวีระชัย  พลาดอินทร์ 
(ประธานสภาเทศบาลฯ) 

-  หากไม่มีใครแก้ไขรายงานการประชุมเพ่ิมเติม  ขอมติรับรองรายงานการประชุม
สมัย  สามัญที่  2  ประจ าปี  พ.ศ. 2559  เม่ือวันที่  6  มิถุนายน  2559 

นางสาววราพรรณ  ม่วงทอง 
(เลขานุการสภาเทศบาลฯ) 

-  มีมติรับรอง  11  เสียง 
 

นายวีระชัย  พลาดอินทร์ 
 (ประธานสภาเทศบาลฯ) 

-  ระเบียบวาระท่ี  3  เรื่องญัตติเพ่ือพิจารณา   ขอความเห็นชอบกู้เงินจากเงินทุน
ส่งเสริมกิจการเทศบาล(ก.ส.ท.) 
-  เชิญคณะผู้บริหาร  
 

นายอานนท์  จันทร์แก้ว 
(นายกเทศมนตรีฯ) 

- เรื่องขอเสนอญัตติขอความเห็นชอบกู้เงินจากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล(ก.ส.ท.) 
เรียน  ประธานสภาเทศบาลต าบลกุสุมาลย์  

  ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติ  เพ่ือพิจารณาขอความเห็นชอบ  กู้เงินจาก
เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล (ก.ส.ท.)  เพ่ือจัดท าโครงการก่อสร้างโรงฆ่าสัตว์
เทศบาลต าบลกุสุมาลย์ 

หลักการ 
    ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยเงินทุนส่งเสริมกิจการ
เทศบาล  พ.ศ. 2552  มีผลบังคับใช้ต้ังแต่วันที่  10  กุมภาพันธ์  2553  แ 
หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท 0808.4/ว 9 ลงวันที่  16  พฤษภาคม  2559  
เรื่องการกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล  

เหตุผล 
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    เทศบาลต าบลกุสุมาลย์  จะจัดท าโครงการก่อสร้างโรงฆ่าสัตว์  
จ านวนเงินงบประมาณในการก่อสร้าง  5,600,000  บาท  (ห้าล้านหกแสนบาทถ้วน)  
รายละเอียดประกอบการพิจารณากู้เงิน  ตามแบบท้ายบันทึกนี้  

   จึงเรียนมาเพ่ือโปรดน าเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลต าบล
กุสุมาลย์  เพ่ือพิจารณาอนุมัติ 
-  ด้วยความจ าเป็นที่ทางคณะผู้บริหาร  ทางเทศบาลต าบลกุสุมาลย์  จะต้องท าการ
ปรับปรุงโรงฆ่าสัตว์  เนื่องจากโรงฆ่าสัตว์เดิมมีเนื้อที่ คับแคบ  พ้ืนที่ในการบริหาร
จัดการไม่เหมาะสมหลายอย่าง  เช่น  ระบบความสะอาด  ระบบการให้บริการส าหรับ
ผู้ประกอบการไม่เหมาะสม  และที่ส าคัญอยู่ในเขตชุมชน  เนื่องจากชุมชนมีการขยาย
พ้ืนที่  ท าให้โรงฆ่าสัตว์อยู่ในชุมชนมากเกินไป  ด้วยเหตุผลดังกล่าวจึงขอเสนอญัตตินี้
เพ่ือให้สภาฯ  พิจารณา 

นายวีระชัย  พลาดอินทร์ 
 (ประธานสภาเทศบาลฯ) 

-  ตาที่คณะผู้บริหารก็ได้เสนอญัตติในการกู้เงินจากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล(ก.
ส.ท.)  ในส่วนของระเบียบในการกู้  และการปฏิบัติ  เพ่ือให้สมาชิกมีความเข้าใจมาก
ขึ้น  ขอให้ท่านเลขานุการสภาเทศบาล  ชี้แจงให้สมาชิกฯ เกิดความเข้าใจมากขึ้น  

นางสาววราพรรณ  ม่วงทอง 
(เลขานุการสภาเทศบาลฯ) 

-  เรียนประธานสภาฯ ที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน  ส าหรับระเบียบการ
กู้เงินตามพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ. 2496 มาตรา  66  โดยเทศบาลอาจมีรายได้  
ดังต่อไปนี้ 
(1)  ภาษีอากรตามแต่จะมีกฎหมายก าหนดไว้  
(2)  ค่าธรรมเนียม  ค่าใบอนุญาต  และค่าปรับ  ตามแต่จะมีกฎหมายก าหนดไว้  
(3)  รายได้จากทรัพย์สินของเทศบาล  
(4)  รายได้จากสาธารณูปโภคและเทศพาณิชย์  
(5)  พันธบัตร  หรือเงินกู้  ตามแต่จะมีกฎหมายก าหนดไว้  
(6)  เงินกู้จากระทรวง  ทบวง  กรม  องค์กร  หรือนิติบุคคลต่างๆ  
(7)  เงินอุดหนุนจากรัฐบาลหรือองค์การบริหารส่วนจังหวัด  
(8)  เงินและทรัพย์สินอย่างอ่ืนที่มีผู้ อุทิศให้  
(9)  รายได้อ่ืนใดตามแต่จะมีกฎหมายก าหนดไว้  
การกู้เงินตามข้อ(6)เทศบาลจะกระท าได้ต่อเม่ือได้รับอนุญาตจากสภาเทศบาล  และ
ได้รับอนุมัติจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยแล้ว    
               หลักเกณฑ์การกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล 
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นายวีระชัย  พลาดอินทร์ 
 (ประธานสภาเทศบาลฯ) 

-  เลขาสภาเทศบาลฯ ได้อธิบายเพ่ิมเติมถึงเหตุผลในการกู้เงิน  และชี้แจงตามเอกสาร
ที่เสนอต่อสภาฯ  เพ่ือให้ท่านสมาชิกมีความเข้าใจมากขึ้น  ให้ผู้อ านวยการกองช่างได้
ชี้แจงเก่ียวกับอาคารที่เทศบาลฯมีความประสงค์จะก่อสร้าง  เพ่ือให้สภาฯ มีความ
เข้าใจมากขึ้น  

นายวิจิตร  หัสดร 
(นายช่างโยธาอาวุโส) 

-  เรียนท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลฯ ทุกท่าน  ในส่วนของโรงฆ่าสัตว์  
แบบแปลนตรงนี้เราน ามาจากแบบแปลนมาตรฐานของกรมปศุสัตว์  แยกเป็น 2 
อาคาร 
   1  อาคารโรงฆา่สัตว์โค  มีขนาดกว้าง  9  เมตร  ยาว  16.50  เมตร  ตัวอาคารเป็น  
คสล.  หลังคาอลูซ่ิง  ภายในตัวอาคารแบ่งเป็นโซน  พ้ืนของอาคารยกสูงจากพ้ืนดิน  
1.20 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่เสนอให้สภาฯ พิจารณา  
    2.  อาคารโรงฆ่าสัตว์สุกร  มีขนาดกว้าง  6.50  เมตร  ยาว  15.00  เมตร  ตัว
อาคารเป็น  คสล.  หลังคาอลูซ่ิง  ภายในตัวอาคารแบ่งเป็นโซน  พ้ืนของอาคารยกสูง
จากพ้ืนดิน  1.20 เมตร  รายละเอียดตามแบบแปลนที่เสนอให้สภาฯ พิจารณา 
ในส่วนที่ก่อสร้างนอกอาคารคืองานรั้ว  งานไฟฟ้า  งานเก่ียวกับบ่อบ าบัด  

นายวีระชัย  พลาดอินทร์ 
 (ประธานสภาเทศบาลฯ) 

-  ตามแบบของกรมปศุสัตว์ตัวของพ้ืนอาคารระบุไว้หรือไม่ว่าให้ยกสูง  

นายวิจิตร  หัสดร 
(นายช่างโยธาอาวุโส) 

-  ตามแบบให้ก่อสร้างยกพ้ืนสูง  เพ่ือสะดวกในการท าความสะอาด 

นายวีระชัย  พลาดอินทร์ 
 (ประธานสภาเทศบาลฯ) 

 -  มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายหรือไม่  เชิญท่านสุริยา  พลาดอินทร์ 

นายสุริยา  พลาดอินทร์ -  เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพ  กระผมนายสุริยา  พลาดอินทร์  สมาชิกสภา
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(สมาชิกสภาเทศบาลฯ) เทศบาล  เขต  2  หากเทศบาลฯกู้เงินเพ่ือก่อสร้างโรงฆ่าสัตว์  จะมีผลกระทบกับการ
บริหารจัดการของหน่วยงานหรือไม่ 

นายอานนท์  จันทร์แก้ว 
(นายกเทศมนตรีฯ) 

-  ขออนุญาตให้ปลัดเทศบาลฯ และผู้อ านวยการกองคลัง เป็นผู้ชี้แจง   

นางสาววราพรรณ  ม่วงทอง 
(เลขานุการสภาเทศบาลฯ) 

-  ส าหรับระเบียบ (ก.ส.ท.)  ในการให้ช าระยอดเงินกู้   งบพัฒนาไม่เกินปีละ  
10,000,000  บาท  ยอดช าระหนี้ต่อปีไม่เกิน  60 เปอร์เซ็นต์ ของงบพัฒนา  ซ่ึงในปี
ที่ผ่านมางบพัฒนาของเทศบาลฯ  ประมาณ  3,000,000 บาท โดย (ก.ส.ท.)ให้ช าระ
ไม่เกิน  60  เปอร์เซ็นต์  ของ  3,000,000  บาท  ก็จะเป็นเงินประมาณ  1,800,000  
บาท เฉลี่ยแล้วปีละ  2,000,000 บาท  ก็สามารถที่จะกู้ได้  ในการกู้จะต้องยื่นงบดุล
เพ่ือให้ (ก.ส.ท.) พิจารณาอีกครั้ง  แต่ต้องผ่านความเห็นชอบจากสภาฯ  ก่อน   

นายวีระชัย  พลาดอินทร์ 
(ประธานสภาเทศบาลฯ) 

-  มีสมาชิกท่านใดจะเสนออีกหรือไม่  หากไม่มีใครเสนอ  จะเป็นการขอมติเห็นชอบ
จากสภาฯ   ซ่ึงสมาชิกได้มาพร้อมแล้ว  สมาชิกท่านใดเห็นชอบในการกู้เงินจาก
เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล (ก.ส.ท.)  เพ่ือก่อสร้างโรงฆ่าสัตว์โปรดยกมือขึ้น    

นางสาววราพรรณ  ม่วงทอง 
(เลขานุการสภาเทศบาลฯ) 

-  มีมติเห็นชอบ 11  เสียง 
 

นายวีระชัย  พลาดอินทร์ 
(ประธานสภาเทศบาลฯ) 

-  ระเบียบวาระท่ี  4  เรื่องอ่ืน ๆ 
                       

นายอานนท์  จันทร์แก้ว 
(นายกเทศมนตรีฯ) 

- เรียนท่านประธานสภาฯ  ทางคณะผู้บริหารต้องขอขอบคุณที่ทางสภาฯ  ให้ความ
เห็นชอบในการขอกู้เงินเพ่ือจัดท าโครงการก่อสร้างโรงฆ่าสัตว์  ซ่ึงโรงฆ่าสัตว์ตัวเดิม
เราได้ก่อสร้างต้ังแต่ พ.ศ.  2522  ในการด าเนินการเพ่ือพัฒนาของคณะผู้บริหาร  
หากไม่ได้รับการเห็นชอบจากสภาฯ  ทางคณะผู้บริหารก็ไม่สามารถจะด าเนินการได้  
ทางคณะผู้บริหารได้มองเห็นถึงความส าคัญในการพัฒนาทุก ๆ ด้านให้ดีขึ้นเรื่อย ๆ 
ต้องขอบคุณสภาฯ  ที่ให้การเห็นชอบ  

นายวีระชัย  พลาดอินทร์ 
(ประธานสภาเทศบาลฯ) 

-  4.1  เรื่องการแต่งต้ังคณะกรรมการการศึกษาของเทศบาลต าบลกุสุมาลย์  เชิญ
ท่านเลขาสภาฯ ชี้แจง 

นางสาววราพรรณ  ม่วงทอง 
(เลขานุการสภาเทศบาลฯ) 

-  ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด  ที่ มท 0893/ว 1316 ลงวันที่  4  
มีนาคม  2559  แจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง  จะต้องมีการจัดท า
แผนพัฒนาการศึกษา  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เพ่ือให้การจัดการศึกษาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีทิศทางที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษาของชาติ  

และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  และสามารถตอบสนองความต้องการ
ของประชาชนในท้องถิ่น  ได้อย่างแท้จริง  โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ด าเนินการ 
1.  แต่งต้ังคณะกรรมการการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  อย่างน้อย
ประกอบด้วย 
     1.1  ผู้ทรงคุณวุฒิ                                                  ประธานกรรมการ 
     1.2  ผู้ทรงคุณวุฒิ                                                   รองประธานกรรมการ 
     1.3  ปลัด                                                               กรรมการ 
     1.4  ผู้อ านวยการ/กอง/ส่วน/ที่เก่ียวข้อง                  กรรมการ 
     1.5  ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา                    กรรมการ  
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            ในสังกัดทุกแห่ง(ประธานศูนย์เด็ก) 
     1.6  ผู้ทรงคุณวุฒิที่สภาท้องถิ่นเห็นชอบ                    กรรมการ 
     1.7  หัวหน้าหน่วยงานภาครัฐหรือภาคเอกชน             กรรมการ  
            ที่เก่ียวข้องที่สภาท้องถิ่นเห็นชอบ(ถ้ามี) 
     1.8  ผู้อ านวยการ/กอง/ส่วน/ที่เก่ียวข้อง                กรรมการและเลขานุการ 
โดยในส่วนของคณะกรรมการที่ต้องผ่านสภาฯ  คือ 1. ผู้ทรงคุณวุฒิ(ตามข้อ 1.6)  ต้อง
เป็นบุคคลใดๆ ก็ตามที่ไม่ใช่ข้าราชการ  หรือไม่มีเงินเดือนหรือบุคคลธรรมดา  เอามา
เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ  ต้องผ่านสภาให้สภาเห็นชอบโดยคณะกรรมการการศึกษาฯ  มี
อ านาจหน้าที่ในการพิจารณาให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาการศึกษาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  และติดตาม  ประเมินผลแผนพัฒนาการศึกษาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  มีวาระการด ารงต าแหน่ง  4  ปี  

นายวีระชัย  พลาดอินทร์ 
(ประธานสภาเทศบาลฯ) 

-  สมาชิกท่านใดจะเสนอ 

นายสมพงษ์  พลาดอินทร์ 
(สมาชิกสภาเทศบาลฯ) 

-  ผมขอเสนอ   
1.  ผู้ทรงคุณวุฒิที่สภาท้องถิ่นเห็นชอบ(ตามข้อ ๖)  ขอเสนอ 
     นายกฤษฎา  กุลวงศ์    ประธานชุมชนคุ้มหลวง       เป็นกรรมการ 
2.  หัวหน้าหน่วยงานภาครัฐหรือภาคเอกชนที่เก่ียวข้องที่สภาท้องถิ่นเห็นชอบ     
(ตามข้อ  7)  ขอเสนอ 
     นายไพบูลย์  ค ามะวาปี  เจ้าพนักงานไฟฟ้าปฏิบัติการ เป็นกรรมการ 

นายวีระชัย  พลาดอินทร์ 
(ประธานสภาเทศบาลฯ) 

-  ไม่ทราบว่ามีท่านใดจะเสนอท่านอ่ืนอีกหรือไม่  ถ้าไม่มีขอมติที่ประชุมรับรองครับ  

นางสาววราพรรณ  ม่วงทอง 
(เลขานุการสภาเทศบาลฯ) 

-  มติที่ประชุมรับรอง 

นายวีระชัย  พลาดอินทร์ 
(ประธานสภาเทศบาลฯ) 

-  เชิญท่านวรเชษฐ์  ภาระหัตถ์ 

นายวรเชษฐ์  ภาระหัตถ์ 
(สมาชิกสภาเทศบาลฯ) 

-  เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพ  กระผมนายวรเชษฐ์  ภาระหัตถ์  สมาชิกสภา
เทศบาล  เขต  2  ก่อนอ่ืนต้องขอขอบคุณคณะผู้บริหารที่ก่อสร้างถนนหนทาง  ช่วง
นั้นมีปัญหามากในการสัญจรไป – มา  ของประชาชนในพ้ืนที่ เนื่องจากปัญหาทาง
เบี่ยง  แต่ก็แจ้งให้ ผอ. กองช่างช่วยดูแล  ส าหรับเรื่องการก่อสร้างโรงฆ่าสัตว์  ผมเห็น
ด้วย  เรื่องเก็บตลาด  อยากให้อยู่เก็บจนถึงเวลา  4 - 5 โมง  ส่วนเรื่องห้องน้ าขอให้
ปรับปรุงซ่อมแซมด้วย 

นายอานนท์  จันทร์แก้ว 
(นายกเทศมนตรีฯ) 

-  ต้องขออภัยในการก่อสร้างถนน  ท าให้การสัญจรไม่ได้รับความสะดวก  แต่ก็ก าชับ
กับกองช่างแล้วให้ไปประสานงานกับผู้รับจ้างให้เร่งด าเนินการ  เรื่องห้องน้ าได้อนุมัติ
งบประมาณแล้ว  จะซ่อมแซมเร็ว ๆ นี้  เรื่องการเข้าไปบริหารเก่ียวกับการจัดเก็บค่า
ตลาด  ก็มีปัญหาเก่ียวกับตัวบุคลากรในการเก็บ  ก าลังด าเนินการแก้ไข 

นายวีระชัย  พลาดอินทร์ 
(ประธานสภาเทศบาลฯ) 

-  เชิญท่านค ามา  อามาตมนตรี 

นายค ามา อามาตมนตรี  
(สมาชิกสภาเทศบาลฯ) 

-  เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพ  กระผมนายค ามา  อามาตมนตรี  สมาชิกสภา
เทศบาล  เขต  2  มีเรื่องน าเรียนผ่านทางสภาฯ  เก่ียวกับการก่อสร้างสนามกีฬา  หมู่ 
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6  เม่ือไหร่จะท าการก่อสร้างเสร็จเรียบร้อย  
นายอานนท์  จันทร์แก้ว 
(นายกเทศมนตรีฯ) 

-  ส าหรับการก่อสร้างสนามกีฬาหมู่  6  ยังไม่มีการตรวจรับงาน  แต่หมดระยะเวลา
ในการก่อสร้างตามที่ได้ท าสัญญากับเทศบาลฯ  ซ่ึงรายละเอียดให้ท่านปลัดเทศบาล
เป็นผู้ชี้แจงให้สภาทราบ 

นางสาววราพรรณ  ม่วงทอง 
(เลขานุการสภาเทศบาลฯ) 

-  ส าหรับสนามกีฬาหมู่ 6 ตอนนี้หมดระยะเวลาในการก่อสร้างตามสัญญาที่ทางผู้
รับจ้างได้ท าไว้กับเทศบาลฯ  ก็จะมีการด าเนินการปรับตามสัญญา  ซ่ึงรายละเอียด
ต้องดูอีกว่าเป็นระยะเวลาก่ีวัน   

นายวิจิตร  หัสดร 
(รก.ผอ.กองช่าง) 

-  ในส่วนของลานกีฬา  ช่วงนี้เราก็ได้ประสานกับผู้รับจ้างทั้งทางโทรศัพท์  ท าหนังสือ
แจ้งเตือน  ให้เข้ามาด าเนินงานในส่วนที่เหลือ  คือ  ทาสีพ้ืนสนาม  ติดต้ังไฟสนาม  
ติดต้ังอุปกรณ์ในลานกีฬา  ในส่วนของงานพ้ืนสนามที่แตกร้าว  ก็ได้แจ้งเรียบร้อยแล้ว  
แต่ถ้าหากไม่มีการแก้ไข  จะไม่มีการตรวจรับงาน    

น.ส.ปนัดดา  งามวิทยานนท์ 
(ผู้อ านวยการกองคลัง) 

-  เรียนท่านประธานสภาฯ  ท่านนายกเทศมนตรี  สมาชิกสภาเทศบาลฯ  กรณี
โครงการก่อสร้างลานกีฬา  งานพัสดุได้แจ้งค่าปรับไปแล้ว  แต่ถ้าค่าปรับเกิน  10  
เปอร์เซ็นต์  ของสัญญา  ทางเทศบาลฯ จะต้องท าหนังสือแจ้ง สตง .  และเรียกผู้รับ
จ้างมาสอบถามว่าจะสามารถท างานต่อได้หรือไม่  แต่ถ้าผู้รับจ้างไม่มา  ก็จะแจ้งเป็นผู้
ทิ้งงาน   

นางสาววราพรรณ  ม่วงทอง 
(เลขานุการสภาเทศบาลฯ) 

-  ขอเพ่ิมเติมเก่ียวกับค่าปรับ  10 เปอร์เซ็นต์  ของจ านวนเงิน  1,000,000  บาท  
คือ 100,000  บาท  ซ่ึงต้อนนี้ค่าปรับ  40,000  บาทแล้ว  จะเหลือเวลาอีกประมาณ  
1  เดือนในการท างาน  ในส่วนของค่าปรับเราจะท าการส่งคืนจังหวัด  ไม่ได้เป็นรายได้
ของเทศบาลฯ 

นายวีระชัย  พลาดอินทร์ 
(ประธานสภาเทศบาลฯ) 

-  เชิญท่านสุริยา  พลาดอินทร์ 

นายสุริยา  พลาดอินทร์ 
(สมาชิกสภาเทศบาลฯ) 

-  ขอเพ่ิมเติมเก่ียวกับการก่อสร้างลานกีฬา  เนื่องจากผมไปดูการก่อสร้าง  ซ่ึงการเท
พ้ืนลานกีฬา ผู้รับจ้างเทคอนกรีตไม่ต่อเนื่อง  อาจจะเป็นสาเหตุท าให้ลานกีฬา
แตกร้าว  และขอฝากเรื่องการต้ังงบประมาณส าหรับปรับปรุงถนนลูกรัง  อยากให้ต้ัง
รวมไม่อยากให้ระบุถนนเส้นไหน 

นายวีระชัย  พลาดอินทร์ 
(ประธานสภาเทศบาลฯ) 

-  ขอให้ชี้แจงเก่ียวกับการรณรงค์การก าจัดลูกยุงลายของกองสาธารณสุข  

นายรณรงค์  จอกกระโทก 
(ผอ. กองสาธารณสุขฯ) 

-  เรียนท่านประธานสภาฯ ส าหรับกองสาธารณสุขได้วางแผนงานการรณรงค์ก าจัดลูก
ยุงลาย  โดยการใช้ปูนแดง  แล้วจึงพ่นเคมีหมอกควัน  เราจะด าเนินการรณรงค์ใน
วันที่  14  มิถุนายน  และในวันที่  5  มิถุนายน  จะจัดท าโครงการคลองสวยน้ าใส  
อบรมแกนน าโดยการลอกผักตบบริเวณห้วยสะเภอ  และอีกหนึ่งโครงการที่ก าลังจะ
ด าเนินการคือการยกร่างเทศบัญญัติควบคุมตู้น้ าด่ืมหยอดเหรียญ  เพ่ือออกเป็นเทศ
บัญญัติเก่ียวกับตู้หยอดเหรียญ  

นายครรชิต  พฤกษ์จันทร์ 
(สมาชิกสภาเทศบาลฯ) 

- เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ  ผมนายครรชิต  พฤกษ์จันทร์  สมาชิกสภา
เทศบาลเขต  2  ขอเสนอเพ่ือพิจารณาเก่ียวกับการก าจัดผักตบชวา  และการบุกรุก
ที่ดินของเทศบาลฯ  เนื่องจากยังมีการปลูกข้าวโพดในพ้ืนที่ดังกล่าว  ไม่ทราบว่าได้
ด าเนินการอย่างไรบ้าง    

นายอานนท์  จันทร์แก้ว -  ในเรื่องของผักตบชวา  เทศบาลฯ  จะด าเนินการแก้ไขปัญหาให้เร็วท่ีสุด  ส่วนเรื่อง
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(นายกเทศมนตรีฯ) ของที่ดินของเทศบาลฯ  ที่มีบุคคลเข้าไปใช้ประโยชน์  มอบให้ท่านปลัดไปตรวจสอบ
ว่ายังมีการท าประโยชน์อยู่หรือไม่  จะแก้ไขอย่างไร  ฝากท่านปลัดดูแลด้วย  

นางสาววราพรรณ  ม่วงทอง 
(เลขานุการสภาเทศบาลฯ) 

-  ในเรื่องของที่ดินเทศบาลฯ  ทางเทศบาลได้ด าเนินการจัดท าหนังสือเพ่ือแจ้งให้
บุคคลดังกล่าวรื้อถอน  และออกจากที่ดิน  และได้ไปตรวจสอบแล้ว  จะให้เจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบไปตรวจสอบอีกครั้งว่ายังมีการท าประโยชน์ในที่ดินอยู่หรือไม่  

นายวีระชัย  พลาดอินทร์ 
(ประธานสภาเทศบาลฯ) 

- เชิญท่านสมจิต  ไสยสาลี 

นายสมจิต  ไสยสาลี 
(สมาชิกสภาเทศบาลฯ) 

-  เรียนท่านประธานสภาฯ  ที่เคารพ  ผมนายสมจิต  ไสยสาลี  สมาชิกสภาเทศบาลฯ 
เขต  2   ขอหารือเก่ียวกับการคัดแยกขยะ อยากสอบถามว่าตอนนี้ยังด าเนินการอยู่
หรือไม่  เพราะอยากให้ท าต่อเนื่องให้ครบ  10  ชุมชน  ผมอยากให้กองวิชาการ
ประชาสัมพันธ์เสียงตามสายทุกวัน ในตอนเช้า   

นายอานนท์  จันทร์แก้ว 
(นายกเทศมนตรีฯ) 

-  เรื่องนโยบายเก่ียวกับการคัดแยกขยะ  เป็นนโยบายที่ผู้บริหารต้องการจะท าให้
ต่อเนื่องจนครบทั้ง  10  ชุมชน  ในปีหน้าเราจะต้องด าเนินการเก่ียวกับขยะให้จริงจัง
กว่านี้  และจะให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบวางแผนงานให้ชัดเจนในการท างาน  

นายวีระชัย  พลาดอินทร์ 
(ประธานสภาเทศบาลฯ) 

-  เชิญท่านสุริยา  พลาดอินทร์ 

นายสุริยา  พลาดอินทร์ 
(สมาชิกสภาเทศบาลฯ) 

-  เรื่องการเก็บขยะ  อยากสอบถามเก่ียวกับรถอีแต๋นของเทศบาลฯ  ไม่ทราบว่ายังใช้
งานได้หรือไม่  เพราะถ้าหากยังใช้งานได้  ผมคิดว่ามีความเหมาะสมในการใช้ขนขยะ
ในตรอกซอยเล็ก เช่นขนเศษใบไม้  ก่ิงไม่  

นายวีระชัย  พลาดอินทร์ 
(ประธานสภาเทศบาลฯ) 

-  เชิญท่านสมจิต  

นายอานนท์  จันทร์แก้ว 
(นายกเทศมนตรีฯ) 

-  ปัญหาในเรื่องห้องน้ าชายที่ตลาดสด  ได้อนุมัติในการซ่อมแซมแล้ว   
-  กล้องวงจรปิด  เกิดไฟไหม้ท าให้ใช้งานไม่ได้  อยู่ระหว่างด าเนินการตรวจสอบหา
ข้อผิดพลาด 
-  เรื่องถุงพลาสติก  และกล่องนม  เราน าไปขายที่ท่าแร่  

นายครรชิต  พฤกษ์จันทร์ 
(สมาชิกสภาเทศบาลฯ) 

-  เรียนท่านประธานสภาฯ  ผมนายครรชิต  พฤกษ์จันทร์  สมาชิกสภาฯ  เขต  2  
อยากให้คณะผู้บริหารพิจารณาก าจัดผักตบชวาที่ห้วยสะเภอ  เนื่องจากตอนนี้มี
จ านวนมาก  บริเวณสะพานชุมชนมเหศักด์ิรักษา 

นายอานนท์  จันทร์แก้ว 
(นายกเทศมนตรีฯ) 

- ทางเทศบาลฯ จะด าเนินการพัฒนาร่วมกับคนในชุมชน  แต่ต้องดูวันและเวลาที่
สามารถไปพัฒนาได้  แต่จะด าเนินการให้เร็วท่ีสุด  

นายพูลชัย  ใยปางแก้ว 
(รองนายกเทศมนตรีฯ) 

-  มีเรื่องเพ่ือแจ้งให้กองช่างช่วยพิจารณาเก่ียวกับการไหลของน้ า  ที่หน้าโรงเรียน
อนุบาลกุสุมาลย์  เนื่องจากจะมีน้ าหลากในช่วงฤดูฝน  อยากให้ท าลูกระนาดเพ่ือให้
การไหลของน้ าสะดวกมากขึ้น  และจะช่วยให้น้ าไหลลงท่อระบายตรงท่อพักได้มาก
ที่สุด  และลดการกัดเซาะถนน 
-  ขอความร่วมมือจากทุกท่าน  ในการเป็นเจ้าภาพร่วมท าบุญในการสร้างหลวงพ่อ
พุทธโสธร  ขนาดหน้าตัก 30 นิ้วขึ้นไป  (ทองเหลือง)  ถวาย  ณ  วัดพระธาตุโพธิ์ทอง  
ต าบลบ้านแก้ง  อ าเภอนาแก  จังหวัดนครพนม วันอาทิตย์ที่  12  มิถุนายน  พ.ศ. 
2559    

นายวีระชัย  พลาดอินทร์ -  ขอขอบคุณท่านสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน  คณะผู้บริหาร   ตัวแทนชุมชน
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(ประธานสภาเทศบาลฯ) ข้าราชการทุกกอง  ที่ให้ความร่วมมือและเข้าร่วมประชุมในวันนี้ผมขอปิดประชุม 
 
 

เลิกประชุมเวลา 15.00 น.  
 

(ลงชื่อ)                                     ผู้พิมพ์/จดรายงานการประชุม 
                                            (นางมุกมณี  สุรินทร์) 
 
 

(ลงชื่อ)                                     ผู้บันทึก/เลขานุการสภาเทศบาล 
                                        (นางสาววราพรรณ  ม่วงทอง) 
 
 
 
ได้ตรวจถูกต้องแล้ว  เม่ือวันที่       
 

 
                              (ลงชื่อ)                                  ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุมฯ  
                                        (นายสมจิต  ไสยสาลี) 

 
 

                        
                              (ลงชื่อ)                                   กรรมการ 
                                          (นายสมพงษ์  แซ่ฉั่ว) 
 
 
                              (ลงชื่อ)                                   กรรมการ 
                                        (นายครรชิต  พฤกษ์จันทร์) 
 
 

 
                              (ลงชื่อ)                                   กรรมการ 
                                            (นายถาวร  หาดสูง) 
 
 

                              (ลงชื่อ)                                   เลขานุการ/กรรมการ 
                                       (นายอดิศร  อามาตย์มนตรี) 
 
สภาเทศบาลได้รับรองแล้ว  เม่ือวันที่                                        
 
 

                              (ลงชื่อ)                                   ประธานสภาเทศบาลฯ 
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                                       (นายวีระชัย  พลาดอินทร์) 
 
 
 
 
 
 


